



ที่ สททช ๒๔๑๒/ว๘๔๘๔

สำนักงาน กสทช.
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๓)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

อ้างถึง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแสดงการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๓)
๒. ตารางรายการเอกสารและคำชี้แจงประกอบการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ตามประกาศที่อ้างถึงได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ผู้รับใบอนุญาตฯ) มีหน้าที่ในการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม (เงินรายได้ฯ) และนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๓ แล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นำส่งข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้ฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
- นำส่งเงินรายได้ฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ให้แก่สำนักงาน กสทช. ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ และวิธีการนำส่งเงินรายได้ฯ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nbt.go.th ภายใต้หัวข้อ “กิจการโทรคมนาคม” เลือก “บริการ USO” และเลือก “การนำส่งค่า USO”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุสรุา หนาแน่น)

ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๘๑๑๒ /โทรสาร ๐ ๒๖๗๑ ๔๒๒๗